



TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Liên doanh VINA-BAT (*Công Ty* hoặc *VINA-BAT*) cam kết hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Chính sách này được xây dựng bởi VINA-BAT và phổ biến đến tất cả phòng ban để thực hiện.

Công Ty tự hào là một doanh nghiệp có trách nhiệm, hoạt động trung thực và mong muốn trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực quản lý môi trường. Chúng tôi cam kết thực hiện các cải tiến liên tục trong việc quản lý các tác động đến môi trường từ hoạt động kinh doanh của mình, cũng như hành động có trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của chính Công Ty nói riêng và đối với chuỗi giá trị rộng lớn hơn.

Sự bền vững là một trong những nền tảng trong chiến lược của Công Ty và do đó, trách nhiệm với môi trường là trụ cột chính trong chiến lược kinh doanh tổng thể của chúng tôi.

Do đó, Công ty TNHH Liên doanh VINA-BAT cam kết:

Tuân thủ luật pháp và các quy định về quản lý môi trường theo pháp luật Việt Nam.

Thực hiện các tiêu chuẩn và quy trình nội bộ về quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn này thường yêu cầu nghiêm ngặt hơn các yêu cầu pháp lý hiện hành tại Việt Nam, thông qua Hệ thống Quản lý Môi trường, Sức khỏe & An toàn toàn cầu (GEHSMS), được thiết kế theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường quốc tế ISO 14001.

Giám sát và xác minh việc tuân thủ, và xác định các phương pháp tốt nhất thông qua sử dụng những quy trình và hệ thống kiểm toán nội bộ.

Đánh giá các tác động đối với môi trường trong chuỗi giá trị của công ty, bao gồm những thay đổi về vận hành trong tương lai và chủ động đưa ra các kế hoạch cụ thể để loại bỏ hoặc giảm thiểu các tác động này.

Áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để giúp công ty cung cấp các sản phẩm tốt hơn, tạo ra hiệu quả trong vận hành, mang đến cho nhân viên cơ hội thực hiện đổi mới và giảm thiểu tác động tổng thể đến môi trường trong toàn chuỗi giá trị của chúng tôi.

Giám sát hiệu suất thông qua một bộ chỉ tiêu về môi trường nhằm đảm bảo sự cải tiến liên tục trong việc giảm tác động đến môi trường và công bố những chỉ tiêu và kết quả thực hiện hàng năm. Chúng tôi sẽ sử dụng kiểm toán độc lập để xác nhận hiệu suất của chúng tôi, nếu phù hợp.

Cung cấp các huấn luyện cần thiết và nâng cao nhận thức cho nhân viên và các đối tác, bao gồm các tác động đối với môi trường, cũng như bản tuyên bố chính sách môi trường của công ty, đảm bảo rằng nhân viên và đối tác của chúng tôi có đủ kiến thức, công cụ và nguồn lực để hỗ trợ việc thực hiện các chương trình của Công Ty và chia sẻ các phương pháp tối ưu nhất giữa các công ty trong toàn Tập đoàn.

Phối hợp với các nhà cung ứng, đơn vị đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ để giảm thiểu các tác động đến môi trường trong suốt vòng đời của sản phẩm do Công Ty sản xuất, chia sẻ những phương pháp quản lý môi trường và khuyến khích tất cả đối tác cùng thực hiện đo lường và quản lý hoạt động kinh doanh của họ theo hướng bảo vệ môi trường bền vững.

Thực hiện cam kết và hợp tác lâu dài, chủ động với các đối tác chiến lược thông qua đối thoại cởi mở, nhằm hiểu rõ hơn về các vấn đề cấp thiết, các yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn xã hội và các cải tiến công nghệ. Công Ty sẽ chủ động hợp tác với chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác để phát triển các giải pháp hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường đối với những thách thức mà chúng ta phải đối mặt.

Cụ thể đối với ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá, chúng tôi đã xác định bốn lĩnh vực ưu tiên mà chúng tôi sẽ tập trung như sau:



Chống biến đổi khí hậu:

- nỗ lực để đạt được chuỗi vận hành trung hòa carbon và đạt phát thải ròng bằng “0” trong toàn chuỗi giá trị của công ty.
- Tăng cường sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường.

Loại bỏ chất thải và tiến tới kinh tế tuần hoàn:

- Hướng tới việc loại bỏ nhựa sử dụng một lần khỏi bao bì sản phẩm của Công Ty
- Giảm phát sinh chất thải trong tất cả các hoạt động của công ty.
- Duy trì không có chất thải chôn lấp.

Bảo vệ đa dạng sinh học và rừng:

- Thúc đẩy cam kết không phá rừng và hướng tới tăng tỉ lệ trồng rừng qua hàng năm. Hướng đến không phá rừng đối với các khu rừng được quản lý trong chuỗi cung ứng thuốc lá của công ty cùng với sự giám sát thông qua việc tự đánh giá, đánh giá trên máy tính và kiểm toán tại chỗ.
- Tiếp tục hợp tác với nông dân tại các vùng trồng nguyên liệu để phát triển, thúc đẩy, nâng cao và thực hiện các phương pháp nông nghiệp có trách nhiệm với môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học, nhằm đóng góp bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy sinh kế, và tăng khả năng chống chịu và hồi phục của nông dân với biến đổi khí hậu.
- Áp dụng hệ thống phân cấp giảm thiểu (phòng tránh, giảm thiểu, khôi phục và bù đắp) khi chuỗi cung ứng thuốc lá của công ty hoạt động tại các địa điểm gần với các khu vực đa dạng sinh học quan trọng của quốc gia hoặc thế giới, đồng thời hợp tác với các đối tác bên ngoài để hỗ trợ chúng tôi trên hành trình giảm thiểu tác động môi trường.

Quản lý nguồn nước hiệu quả:

- Cam kết sử dụng nguồn nước hiệu quả, giảm tỷ lệ sử dụng nước sạch và tăng tái sử dụng nước phù hợp với các quy định của pháp luật về môi trường trong chuỗi vận hành của Công Ty và phân bổ nguồn lực để triển khai việc thực hiện tiêu chuẩn quản lý nước của Liên minh Quản lý Nước Quốc tế (AWS).
- Triển khai và công bố tiến độ của (các) chương trình AWS về quản lý nguồn nước để cải thiện kết quả thực hiện AWS, việc triển khai (các) chương trình AWS phù hợp và hỗ trợ các kế hoạch bền vững của khu vực lưu vực hiện có, đồng thời khuyến khích các đối tác liên quan tham gia vào việc bảo vệ nguồn nước một cách công khai và minh bạch

Chính sách này sẽ được Ban Giám đốc xem xét định kỳ và cập nhật khi cần thiết để hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu môi trường của Công Ty. Công Ty sẽ công bố và phổ biến tất cả các thay đổi đối với chính sách này đến nhân viên cũng như các bên liên quan đến chúng tôi.

Với tư cách là Tổng Giám đốc và thay mặt Ban Giám đốc, tôi sẽ lãnh đạo và cung cấp các nguồn lực để đảm bảo rằng các trách nhiệm nêu trong chính sách này được thực hiện đầy đủ trong hoạt động sản xuất của chúng tôi.

Phiên bản.:07

TP Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2024

Công ty TNHH Liên Doanh VINA-BAT

Tổng Giám Đốc



Huyền Kim Nhật

